



สรุปผลและขอเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้เขียนได้พบว่า สมมุติฐานที่ตั้งไว้ 3 ประการ คือ

สมมุติฐานที่ 1 ผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ในครอบครัวแตกแยก มีแนวโน้มที่จะกระทำผิดเงื่อนไขคุมประพฤติสูงกว่าผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ในครอบครัวปกติราบรื่น

สมมุติฐานที่ 2 ผู้ถูกคุมประพฤติที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดเงื่อนไขคุมประพฤติสูงกว่าผู้ถูกคุมประพฤติที่กระทำผิดในคดีอื่น ๆ

สมมุติฐานที่ 3 ผู้ถูกคุมประพฤติที่มีอายุสูงกว่า มีแนวโน้มที่จะกระทำผิดเงื่อนไขคุมประพฤติสูงกว่าผู้ถูกคุมประพฤติที่มีอายุต่ำกว่า

ในสมมุติฐานที่ 1 จากการศึกษานี้ ปรากฏว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เพราะพบว่าผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ในสภาพครอบครัวแตกแยกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ถูกถอนคุมประพฤติถึง 11 ราย หรือร้อยละ 57.9 ในขณะที่ผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ในครอบครัวปกติราบรื่น จะเป็นผู้ที่ถูกถอนคุมประพฤติร้อยละ 48.1 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า สภาพครอบครัวแตกแยกนี้มีผลต่อการถูกถอนคุมประพฤติ ถึงแม้ว่าจากการทดสอบหาค่านัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ไคสแคว์ จะพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ก็ตาม ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า จำนวนตัวอย่างที่ทำการศึกษานี้มีจำนวนน้อย ถ้ามีจำนวนตัวอย่างมากกว่านี้อาจจะพบความสัมพันธ์ที่กำลังวิเคราะห์ได้อยู่ก็ได้ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในสภาพครอบครัวแตกแยกพบว่า มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบิดามารดาทะเลาะวิวาทเป็นนิจ 5 ราย และบิดามารดาหย่าร้าง 6 ราย ซึ่งผู้ถูกคุมประพฤติเหล่านั้นเป็นเด็กที่มีปัญหา ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ไม่อยากอยู่บ้าน จึงออกไปเที่ยวเตร่คบค้าสมาคมกับเพื่อน ๆ ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียจนถูกถอนคุมประพฤติ (ดูตารางที่ 3)

ในสมมุติฐานที่ 2 จากการศึกษาี้ ปรากฏว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เพราะพบว่า ผู้ถูกคุมประพฤตินี้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ถูกถอนคุมประพฤติดัง 31 ราย หรือร้อยละ 91.2 และจากการทดสอบหาค่านัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ไคสแควร์พบว่า ลักษณะคดีความผิด มีความสัมพันธ์กับการถูกถอนคุมประพฤตินี้ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ลักษณะคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีผลต่อการถูกถอนคุมประพฤตินี้ และจากการสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมประพฤตินี้และพนักงานคุมประพฤตินี้พบว่า ผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่กลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ในแหล่งเสื่อมโทรมซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายชั่วอายุรอบตัว และอีกประการหนึ่งในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนี้ หน่วยงานคุมประพฤตินี้มีมาตรการการควบคุมสอดส่องที่รัดกุมและสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบบัสสาวะของผู้ถูกคุมประพฤตินี้ทุกครั้งที่มีรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤตินี้ และศาลก็จะกำหนดให้มารายงานตัวทุก ๆ 15 วัน ในระยะแรก ซึ่งเป็นมาตรการที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและใกล้ชิด จึงปรากฏว่ามีผู้ถูกคุมประพฤตินี้ในคดียาเสพติดถูกถอนคุมประพฤตินี้เป็นจำนวนมาก (ดูตารางที่ 8)

ในสมมุติฐานที่ 3 จากการศึกษาี้ปรากฏว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เพราะพบว่า ผู้ถูกคุมประพฤตินี้ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ถูกถอนคุมประพฤติดัง 35 ราย หรือร้อยละ 66.0 ในขณะที่ผู้ถูกคุมประพฤตินี้ที่มีอายุต่ำกว่า คือ 14-16 ปี ถูกถอนคุมประพฤตินี้เพียงร้อยละ 32.6 และจากการทดสอบหาค่านัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ไคสแควร์ พบว่า อายุของผู้ถูกคุมประพฤตินี้มีความสัมพันธ์กับการถูกถอนคุมประพฤตินี้ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ถูกคุมประพฤตินี้ที่มีอายุสูงกว่า มีแนวโน้มที่จะถูกถอนคุมประพฤตินี้มากกว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า และจากการสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมประพฤตินี้และพนักงานคุมประพฤตินี้ก็พบว่า ผู้ถูกคุมประพฤตินี้ที่มีอายุสูงจะเป็นเด็กโตที่ควบคุมได้ยาก ไม่ค่อยจะเชื่อฟังหรือเกรงกลัวและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลจึงถูกถอนคุมประพฤตินี้

นอกจากนี้แล้วผลจากการศึกษาในครั้งนี้ยังได้พบว่า มีตัวแปรอื่น ๆ อีกหลายตัวที่มีความสัมพันธ์กับการถูกถอนคุมประพฤตินี้ของเด็กและเยาวชนซึ่งพอที่จะสรุปได้ดังนี้

1. การใช้เวลาว่างของผู้ถูกคุมประพฤติ จากการทดสอบหาคำนี้สำคัญทางสถิติ โดยใช้ไคสแควร์ในตารางที่ 4 ซึ่งเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกคุมประพฤติกับการใช้เวลาว่าง พบว่าการใช้เวลาว่างนั้นมีความสัมพันธ์กับการถูกถอนคุมประพฤติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ถูกคุมประพฤติที่ใช้เวลาว่างในทางที่เป็นโทษ ทั้งหมด 21 ราย จะถูกถอนคุมประพฤติ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ใช้เวลาไปในทางที่ไม่เหมาะสม และไม่เกิดประโยชน์ แต่กลับจะมีผลเสียเพราะการออกไปเที่ยวเตร่ มั่วสุมกันตามแหล่งอบายมุข ตามปากซอย ตามบ้านเพื่อน ซึ่งชักจูงกันกระทำการในสิ่งที่ไม่ดีเสียและละเมิดเงื่อนไขคุมประพฤติ เช่น มั่วสุมกันเสพเฮโรอีน มั่วสุมกันในคอฟฟี่ช็อป ออกไปเที่ยวสังขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น เป็นต้น

2. ประเภทของเพื่อน จากการทดสอบหาคำนี้สำคัญทางสถิติโดยใช้ไคสแควร์ในตารางที่ 5 ซึ่งเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกคุมประพฤติกับประเภทของเพื่อน พบว่า ประเภทของเพื่อนนั้นมีความสัมพันธ์กับการถูกถอนคุมประพฤติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ถูกคุมประพฤติที่มีเพื่อนประเภทอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรทั้งหมด 12 ราย จะถูกถอนคุมประพฤติ เนื่องจากเพื่อนประเภทที่อยู่เฉย ๆ เหล่านี้ เป็นพวกที่มีเวลาว่างมาก และไม่ชอบรับผิดชอบอะไร ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเที่ยวเตร่ มั่วสุม-เล่นการพนัน เสพยาเสพติด ก่อความวุ่นวาย เป็นต้น

3. มูลเหตุจูงใจให้กระทำผิด จากการทดสอบหาคำนี้สำคัญโดยใช้ไคสแควร์ในตารางที่ 6 ซึ่งเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกคุมประพฤติกับมูลเหตุจูงใจให้กระทำผิด พบว่า มูลเหตุจูงใจให้กระทำผิดนั้น มีความสัมพันธ์กับการถูกถอนคุมประพฤติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ถูกคุมประพฤติที่กระทำผิดโดยถูกเพื่อนชักจูงส่วนใหญ่จะถูกถอนคุมประพฤติถึง 20 ราย หรือร้อยละ 68.9 เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง จิตใจถูกชักจูงได้ง่ายจึงมีแนวโน้มที่จะกลับไปกระทำผิดหรือละเมิดเงื่อนไขคุมประพฤติของศาลได้โดยง่าย

4. สภาพแห่งที่อยู่อาศัยของผู้ถูกคุมประพฤติ จากการทดสอบหาคำนี้สำคัญทางสถิติโดยใช้ไคสแควร์ในตารางที่ 11 ซึ่งเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูก

คุมประพฤติกับสภาพแห่งที่อยู่อาศัยพบว่า สภาพแห่งที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับการ ถูกถอนคุมประพฤติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่อยู่ในสภาพแห่งแออัดและเสื่อมโทรมส่วนใหญ่จะถูกถอนคุมประพฤติถึง 42 ราย หรือร้อยละ 93.3 เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแหล่งเสื่อมโทรมเหล่านี้แวดล้อมไปด้วย ยาเสพติด การพนัน การมั่วสุม โสเภณี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ยั่วและจูงใจให้บุคคลเหล่านี้ละเมิดเงื่อนไขคุมประพฤติได้มาก

5. ปฏิกิริยาของเพื่อนบ้านที่มีต่อผู้ถูกคุมประพฤติ จากการทดสอบหาคำนิยามสำคัญทางสถิติโดยใช้ไคสแควร์ในตารางที่ 14 ซึ่งเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกคุมประพฤติกับปฏิกิริยาของเพื่อนบ้าน พบว่า ปฏิกิริยาของเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์กับการถูกถอนคุมประพฤติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ถูกคุมประพฤติที่เพื่อนบ้านมีปฏิกิริยารังเกียจทั้งหมด 15 ราย จะถูกถอนคุมประพฤติ และในทางกลับกันผู้ถูกคุมประพฤติที่เพื่อนบ้านมีปฏิกิริยาชอบพอกันดีทั้งหมด 20 รายจะพ้นคุมประพฤติ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความรู้สึกว่าสังคมไม่ยอมให้อภัยแก่ตน ไม่ให้โอกาสกลับตัว จึงถูกชักจูงให้กลับไปประพฤติผิดอีกได้ง่าย และตารางที่ 15 พบว่า ผู้ที่เพื่อนบ้านมีปฏิกิริยารังเกียจส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถูกถอนคุมประพฤติที่อยู่เฉย ๆ ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร ส่วนผู้ที่เพื่อนบ้านมีปฏิกิริยาชอบพอกันดี ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่พ้นคุมประพฤติที่เป็นนักเรียนและทำงาน (20 ราย)

6. ความรู้สึกของผู้ถูกคุมประพฤติที่มีต่อเงื่อนไขคุมประพฤติ จากการทดสอบหาคำนิยามสำคัญทางสถิติโดยใช้ไคสแควร์ในตารางที่ 16 ซึ่งเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกคุมประพฤติกับความรู้สึกที่มีต่อเงื่อนไขในการคุมประพฤติ พบว่า ความรู้สึกของผู้ถูกคุมประพฤติที่มีต่อเงื่อนไขคุมประเวตินั้น มีความสัมพันธ์กับการถูกถอนคุมประพฤติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขคุมประพฤติที่ศาลกำหนดไว้ทั้งหมด (41 ราย) จะถูกถอนคุมประพฤติ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติตามที่ศาลกำหนดไว้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับ การคบเพื่อน การเสพยา และการสูบบุหรี่ การเที่ยวเตร่

7. ความรู้สึกที่มีต่อวิธีการคุมประพฤติ จากการทดสอบหาค่านิยมสำคัญทางสถิติโดยใช้ไคสแควร์ในตารางที่ 19 ซึ่งเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกคุมประพฤติดังกล่าวกับความรู้สึกที่มีต่อวิธีการคุมประพฤติ พบว่า ความรู้สึกของผู้ถูกคุมประพฤติที่มีต่อวิธีการคุมประพฤตินั้น มีความสัมพันธ์กับการถูกถอนคุมประพฤติซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ที่รู้สึกว่าการคุมประพฤติเป็นเพียงการให้ประพฤติดังกล่าวทั้งหมด (43 ราย) จะถูกถอนคุมประพฤติเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่เห็นความสำคัญ และไม่เกรงกลัวต่อระบบการคุมประพฤติ จึงทำให้มีแนวโน้มที่จะละเมิดเงื่อนไขคุมประพฤติ หรือประพฤติดังกล่าวในทางเสื่อมเสียได้ง่าย ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ที่มีความรู้สึกว่าการคุมประพฤติเป็นการลงโทษหรือควบคุม กลับมีความเกรงกลัวและมีความระมัดระวังในการปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติที่ศาลวางไว้

8. ท่าทีของพนักงานคุมประพฤติที่มีต่อผู้ถูกคุมประพฤติ จากการทดสอบหาค่านิยมสำคัญทางสถิติโดยใช้ไคสแควร์ในตารางที่ 20 ซึ่งเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกคุมประพฤติดังกล่าวกับท่าทีของพนักงานคุมประพฤติ พบว่าท่าทีของพนักงานคุมประพฤติที่มีความสัมพันธ์กับการถูกถอนคุมประพฤติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ถูกคุมประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติดังกล่าวมีท่าทีไม่ยินดียินร้ายทั้งหมด (2 ราย) จะถูกถอนคุมประพฤติ ส่วนผู้ถูกคุมประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติดังกล่าวมีท่าทีเป็นมิตรกันเองมากทั้งหมด (25 ราย) จะเป็นผู้ที่พนักงานคุมประพฤติเฝ้าระวังจากผู้ถูกคุมประพฤติเหล่านี้มีความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจเพราะได้รับความเอาใจใส่และความเห็นใจจากพนักงานคุมประพฤติ

9. การบริการทางคำปรึกษาสงเคราะห์ของหน่วยงานคุมประพฤติและความต้องการของผู้ถูกคุมประพฤติ

ในเรื่องนี้ปรากฏว่า สถานแนะนำเด็กซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการทางคำปรึกษาสงเคราะห์แก่ผู้ถูกคุมประพฤติมีลักษณะเป็นหน่วยงานเล็กมาก มีเจ้าหน้าที่อยู่เพียง 3 คน ประกอบไปด้วย จิตแพทย์, นักจิตวิทยา และนักสงเคราะห์ และยังคงอยู่ในลักษณะขาดแคลนทรัพยากรอย่างมาก เนื่องจากทางศาลคดีเด็กยังไม่ได้รับความสนใจในงานทางคำปรึกษาหารือ และอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หน่วยงานนี้ขาดการประสานงานกับหน่วยบริการทางสงเคราะห์อื่น ๆ ภายนอกซึ่งสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทางทรัพยากร

อีกมากมายได้

และในทางปฏิบัติในปัจจุบันนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถูกคุมประพฤติเป็นจำนวนน้อยมาก ที่ได้รับบริการจากสถานแนะนำเด็ก เนื่องจากทรัพยากรของสถานแนะนำเด็กมีจำกัดมาก จึงทำให้พนักงานคุมประพฤติไม่สามารถช่วยเหลือเด็กได้นอกจากในรายที่เด็กแสดงออกมาว่ามีความต้องการจริง ๆ และสถานแนะนำเด็กเห็นว่าสมควรด้วยและอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ ขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ เพราะเด็กส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจว่าการบริการทางด้านสังคมสงเคราะห์จะช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติที่ควรจะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มาก

และจากตารางที่ 25 พบว่า ผู้ถูกคุมประพฤติที่มีความต้องการที่จะใช้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ถูกถอนคุมประพฤติ 15 ราย หรือร้อยละ 88.2 ซึ่งมีปัญหาในเรื่อง การหางาน การศึกษา และการเงิน แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถูกคุมประพฤติเหล่านี้ก็ไม่เคยได้รับบริการเลย เนื่องจากไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ และไม่กล้าพูดและอีกประการหนึ่ง พนักงานคุมประพฤติก็ไม่เคยกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้เลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัญหานี้เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์อย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มอัตรากำลังของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีจำนวนน้อยมาก ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ ทั้งในหน่วยงานสืบเสาะข้อเท็จจริงและหน่วยควบคุมสอดส่องผู้ถูกคุมประพฤติ เป็นผลให้การคุมประพฤติประสบกับปัญหาและความล้มเหลวอยู่เสมอ ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากหน่วยควบคุมและสอดส่องมีพนักงานคุมประพฤติอยู่เพียง 6 คน ที่จะต้องทำการควบคุมสอดส่องเด็กถึง 100-200 คน ในพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งเกินกำลังของพนักงานคุมประพฤติที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยหลักสากลในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านงานคุมประพฤติ ไรพนักงานคุมประพฤติ 1 คนต่อเด็กไม่เกิน 50 คน

2. การขยายคุณวุฒิของพนักงานคุมประพฤติในการบรรจุเข้าทำงาน ซึ่งในปัจจุบันรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาทางนิติศาสตร์ เท่านั้น จึงควรที่จะเปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา อาชีววิทยา เข้าเป็นพนักงานคุมประพฤติ เพื่อความก้าวหน้าในระบบงานคุมประพฤติของศาลเด็ก ดังเช่นในประเทศอื่น ๆ ที่มีความก้าวหน้าทางด้านงานคุมประพฤติ

3. ควรมีการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานคุมประพฤติทุกปี เพื่อที่จะได้นำเอาวิทยาการใหม่ ๆ ในต่างประเทศหรือจากการศึกษาของหน่วยคุมประพฤติมาปรับปรุงพัฒนาในการปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

4. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคของบทลงโทษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ และทำให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบว่าพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติไปได้ผลเพียงใด

5. ผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผู้กระทำผิดประเภทนี้ไม่ควรจะให้ประกันตัวไป เพราะยังถอนพิษยาเสพติดได้ไม่หมด และควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบว่าควรที่จะคุมประพฤติหรือไม่ เพราะผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดถูกถอนคุมประพฤติในอัตราที่สูงที่สุด เนื่องจากพวกเด็กเหล่านี้จะหันกลับไปเสพยาอีกเพราะทนความเบื่อหน่ายและสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่ไม่ได้

6. ควรมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือในการคุมประพฤติ เพราะจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการคุมประพฤติให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยที่จะได้บุคคลที่มีความตั้งใจและศรัทธาเข้ามาทำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของพนักงานคุมประพฤติ และควรที่จะใช้อาสาสมัคร 1 คนต่อผู้ถูกคุมประพฤติ 1 คน เพื่อที่จะได้มีความใกล้ชิดและดูแลได้ทั่วถึง โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ควบคุมดูแลอีกชั้นหนึ่ง

7. ควรให้การส่งเสริมและขยายหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ในปัจจุบันนี้สถานแนะนำเด็กทำหน้าที่เป็นหน่วยให้บริการทางด้าน

สังคมสงเคราะห์แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ แต่เนื่องจากมีทรัพยากรจำกัดมาก ก็มีเจ้าหน้าที่เพียง 3 คน และมีงบประมาณที่น้อยมากหรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลย ดังนั้น ศาลคดีเด็กและเยาวชนควรที่จะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มาก เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแก่ผู้ถูกคุมประพฤติและโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ถูกคุมประพฤติก็มักจะเป็นผู้ที่มีปัญหา จึงควรที่จะได้ส่งเสริมขยายกำลังเจ้าหน้าที่และเพิ่มงบประมาณสำหรับการที่จะให้บริการแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ และอีกประการที่สำคัญ ทางศาลคดีเด็กและเยาวชนควรที่จะได้ติดต่อประสานกับหน่วยงานบริการทางสังคมอื่น ๆ ภายนอกอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะได้เป็นการหาแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ มาสนองตอบผู้ถูกคุมประพฤติที่มีปัญหา โดยประสานงานกับกรมแรงงาน, กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ องค์การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีทรัพยากรที่จะช่วยเหลือเด็กได้

8. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในการคุมประพฤติ

ควรจะได้มีการประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติให้ประชาชนได้ทราบ เพราะยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่เข้าใจในระบบงานคุมประพฤติซึ่งเป็นระบบการแก้ไขเยียวยาผู้กระทำความผิด ให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี โดยทั่วไปประชาชนยังไม่ได้ให้ความร่วมมือแก่กระทั่งปีความารคาตรีญาติพี่น้องของตัวผู้ถูกคุมประพฤติเองยังไม่ให้ความร่วมมือในการคุมประพฤติเลย ฉะนั้นจึงควรที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเหล่านี้มีความเข้าใจในเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ ตลอดจนจงใจประชาชนที่มีจิตศรัทธาที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กเหล่านี้เพื่อที่จะได้ทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีความรู้สึกว่าคุณได้ถูกทอดทิ้ง ยังมีคนอื่นอีกเป็นจำนวนมากที่มีความห่วงใยและให้ความกรุณา ทำให้เด็กเกิดมีความรู้สึกว่าคุณค่าของคุณค่าของสังคม และมีแรงจูงใจที่จะกลับตนเป็นคนดีได้ยิ่งขึ้น